

จีปรับการสอนเพิ่มคะแนนPISA

● นักวิชาการห่วงปฏิรูปฯปั่นป่วน

นายประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในฐานะประธานสภาคณบดีครูศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 16 สถาบัน เปิดเผยถึงกรณีผลโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ประจำปี 2012 พบว่านักเรียนไทยมีความรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และรู้คณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐานในสัดส่วนที่สูงมาก โดยเฉพาะนักเรียนสายอาชีวศึกษาเอกชนว่า เท่าที่ดูคะแนนรวมทั้งนี้ดีขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาคิดว่าสาเหตุที่ทำให้คะแนนครั้งนี้ดีขึ้นเพราะกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยในสาธารณะสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ครู และโรงเรียน และจากการวิเคราะห์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความชัดเจนว่าโรงเรียนที่ทำคะแนน PISA ต่ำคือกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งเป็นตัวจุดคะแนนรวมสาเหตุเพราะมีครูสอนไม่ตรงสาขาและสอนไม่ครบชั้น ขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อการสอน ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาคะแนน PISA จึงต้องมาแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ไปเน้นให้ครูสอนออกข้อสอบตาม PISA และที่น่ากังวลคือครูอาจจะนำข้อสอบ PISA มาตีวให้นักเรียนซึ่งไม่เกิดประโยชน์ แนวทางยกระดับคะแนน PISA จริงๆ จะต้องปรับที่การเรียนการสอนในห้องเรียน โดยไม่จำเป็นต้องไปกังวลว่าคะแนน PISA จะขึ้นหรือไม่ขึ้น แต่ให้เน้นกระบวนการเรียนการสอนให้อิสระกับโรงเรียนและครู

นางสุนีย์ คล้ายนิล ผู้จัดการโครงการประเมินผล PISA ระดับชาติ ปี 2012 กล่าว

ว่าเมื่อพิจารณาผลการประเมินทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนไทยจาก PISA 2000 ถึง 2012 พบว่า แม้ในปี 2012 คะแนนเด็กไทยจะเพิ่มขึ้นกว่าการประเมินครั้งที่ผ่านๆ มา แต่สิ่งที่เรียนรู้ได้จากข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อระบบการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ย่อมทำให้เกิดความปั่นป่วนทั้งระบบ และต้องใช้เวลา นานกว่าจะปรับตัวได้ และข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่าขณะนี้การศึกษาไทยกำลังเดินไปในทิศทาง บวก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น ในระยะนี้จึงควรพิจารณาทบทวนถึงผลกระทบที่จะทำให้เกิดความตกต่ำดังเช่นในรอบที่ผ่านๆ มา ดังนั้นเวลานี้ไม่ควรมีการปฏิรูปการศึกษาหรือแม้แต่การปรับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ควรที่จะเน้นปรับปรุงเฉพาะจุดมากกว่า